

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

## JWD - ถ้าอ่อนตัว ก็ไม่อ่อนใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ข้ามเรื่องหุ้น JWD ไปก่อนแล้วกันนะครับ ขอเข้ามาที่เรื่องของ งานสัมมนา ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน นี้ ก่อนเลยดีกว่า... เป็นงานสัมมนา เพื่อเปิดตัวโครงการUIA. รุ่น 4 และรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมในโครงการนี้ไปในตัวเลยครับ นั่นหมายถึงว่า ท่านที่อยากเข้าอบรมในโครงการนี้ก็ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับทาง UOBKH งานนี้ ลูกค้านั้นเรายังไม่รับเข้าอบรมนะครับ ขอให้เป็นที่รุ่นของลูกค้านิวมาก่อน (แต่อาจจะมีลูกค้า ตามโควตา เข้าร่วมด้วย) อยากรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไป และหลักสูตรของโครงการ UTRADE Investment Academy หรือ UIA. ก็ไปเจอกันได้ในงานสัมมนา วันเสาร์ที่ 23 กันยายน นี้ครับ... และในสัมมนา ที่เราจัดขึ้นนั้น เราเริ่มงานตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับ เวลา 10.15 น. จะเป็นหัวข้อสัมมนา “ตั้มยาหุ้น จะรุ่งหรือจะร่วง” โดยทีมงานจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ UOBKH ครับ... และช่วงบ่าย งานจะเริ่มเวลา 13.30 น. จะเป็นสัมมนาในเชิง Workshop เรื่อง “จัดหนัก Target 100” โดยช่วงนี้ เหนือเมฆจะเป็นคนบรรยายเอง ซึ่งจะมี 2 ช่วงนะครับ เพราะจะมีพักเบรกบ้าง... ซึ่งถ้าจะถามว่า “Target 100” คืออะไร หรือ เป็นหุ้นอะไรยังไง แบบไหน ก็คงต้องไปเจอกันในงานสัมมนานี้ครับ... รีบโทรไปจองสำรองที่นั่งก่อนจะเต็มนะครับ เพราะสถานที่รับได้ไม่มากนัก (ที่ M-Academy ..Big C ราชดำริ ชั้น 6) โทร. สำรองที่นั่ง 02-090-8912, 02-656-8229 งานนี้ “ฟรี” ตลอดงานครับ (และอย่าลืม เอกสารสำหรับเปิดพอร์ต เพื่อได้สิทธิ์ ในการเข้าUIA. รุ่น 4 นะ)

### ดูตามเกม...

ก็อาจจะออกแวนๆแล้วอยู่หน้ามองลึกๆ ... เรียกว่า วันไหนแรง แล้วไม่แรงในวันต่อไปเนี่ย แวนไหมก็อาจจะพักตัวแบบกตๆ ลงต่ำๆ ก็ได้ แต่ก็คงไม่น่าจะต่ำมาก ถึงขั้นอ่อนใจหรอกนะ

แนวรับ

: ... 11.2-11.1 หรือ 11.0-10.8 ก็เป็นราคา ที่น่าจะสะสมเก็บไว้

เป้าหมาย

: ... ถ้าเล่นรอบสั้น ก็มอง 12.5-13.0 (เก็บยาว ดูHigh เดิม 15)

Price Chart...(JWD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JWD... เครื่องมือแก๊งค์กำไรระยะสั้น หรือการเล่นรอบสั้นนั้น ก็คงไม่ต้องเอาอะไรมากมายก็ได้นะ แค่ MA. ระยะสั้น เส้นเดียวยังได้... อาจจะใช้แบบสั้นๆ MA25days หรือ MA20days ก็ได้ จริงๆ แล้วไม่อยากจะให้ใช้สั้นมากกว่านี้ เดิมทีก็ไม่ควรต่ำกว่า 14 วัน.. แต่ถ้าเก่งแล้ว เซียนแล้ว จะเอา 7 วัน หรือ 10 วัน ก็เอย่างภาพนี้ใช้ MA. อ่านแนวโน้มและดูความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ซึ่งจะยังไง อย่างไร เอาไว้ไปวกกันใน UIA. ส่วนเป้าหมาย ก็มีวิธีในการจะหาให้ได้เป้า... ตามภาพก็ใช้รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ... ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ใช้สำหรับแก๊งค์กำไรอยู่แล้ว... ในภาพนี้ จะมองเป็นภาพ Bullish Flag ก็ไม่เรียกว่าผิดอะไร ลองหาเป้ากันดูนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน